

ถึง ชาวบาไฮทั่วโลก

เพื่อนที่รักยิ่งทั้งหลาย

รายงานยังคงหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทวีปแต่เราจะไม่รออีกต่อไปที่จะสื่อสารกับท่านให้ทราบถึงความปีติยินดีอย่างล้นเหลือของเรา การหลั่งไหลของความรักและความเคารพความนับถือต่อพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกในโอกาสวาระครบสองศตวรรษของพระองค์ได้สร้างความประทับใจให้แก่เราอย่างยิ่ง ในสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบนับตั้งแต่ในบ้านไปจนถึงสนามกีฬา ได้มีการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ด้วยความเคารพบูชาและความคิดสร้างสรรค์อย่างน่าทึ่งใจ ในการชุมนุมหลายแห่ง จำนวนของผู้ที่เป็นแขกมีมากกว่าจำนวนบาไฮถึงหลายเท่าตัว ในบางประเทศที่เป็นชนชาวเกาะก็อาจจะกล่าวได้ว่าผู้เข้าร่วมนั้นคิดเป็นสัดส่วนของประชากรผู้อยู่บนเกาะนั้นเลยทีเดียว โดยแท้แล้วเรายอมรับเกี่ยวกับความประหลาดใจอย่างยิ่งต่อการหลั่งไหลมาอย่างท่วมท้นของพระกรุณาธิคุณที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงประทานลงมา และในทุกความพยายามอันมีค่าที่ดำเนินการไปเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นั้น เราตระหนักได้ถึงว่าความมานะบากบั่นอย่างสุดหัวใจของศาสนิกชนแต่ละคนที่จะได้รับส่วนแบ่งอย่างเต็มที่ของพระกรุณาธิคุณนั้น ด้วยทั้งหมดที่ปรากฏออกมานี้ เราทราบดีว่าพวกท่านทุกคนปรารถนาที่จะไตร่ตรองถึงความหมายโดยนัยที่มีต่อความเจริญก้าวหน้าของศาสนาในท้องถิ่นของท่านเอง เราขอเร่งเร้าให้พวกท่านพิจารณาว่าบุคคลแต่ละคนที่ตอบสนองต่อการเชิญชวนของท่านนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นผู้มีบทบาทในกระบวนการสร้างชุมชน จงพิจารณาว่าจะสามารถสร้างสรรค์สภาพการณ์ขึ้นมาได้อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ผู้คนจำนวนมากได้เข้ามาเดินบนหนทางนี้ร่วมกัน ด้วยการเข้ามามีความเชื่อมโยงกับอำนาจในการเปลี่ยนแปลงของการเปิดเผยธรรมนี้ จิตวิญญาณทุกดวงจะสามารถเข้าใกล้พระบาฮาอุลลาห์ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น พบความสุขหรรษาในการรับใช้ และเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่น ๆ ผลของความพยายามอันดีเลิศที่ท่านได้กระทำมานั้นได้ให้คำสัญญาถึงความสำเร็จ-แต่การทำให้คำสัญญานั้นเป็นความจริงขึ้นมาจึงจำเป็นต้องมีกำลังใจอันเข้มแข็งอย่างยิ่ง ขอให้พลังทั้งหลายที่ปลดปล่อยออกมาในช่วงเวลานี้ จงให้แรงขับเคลื่อนแก่ความพยายามส่วนบุคคลและส่วนรวมของพวกท่านในระหว่างช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีแห่งการครบรอบสองศตวรรษนี้ และที่จริงแล้ว ขอให้คงอยู่ตลอดช่วงแปดวิภวจักรที่จะนำท่านไปสู่วาระครบรอบ 200 ปีของการประสูติของพระบ็อบ ด้วยความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นและด้วยหัวใจของเราที่วิงวอนขอความโปรดปรานจากสวรรค์ในนามของพวกท่าน เราขอถวายการสรรเสริญต่อพระผู้ทรงความงามอันบรมโบราณ เกี่ยวกับการได้มองเห็นเพียงแวบเดียวของความรุ่งโรจน์อันดั่งดุจดิจิตวิญญาณของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกสรรที่จะเปิดเผยออกมาในวันเวลาเหล่านี้